

Một tâm gương nhà giáo yêu nghề

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết với nghề, cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Giáo viên dạy lớp 3A – Trường TH Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân- Hà Nội) đã mang lại nhiều thành tích giáo dục đáng tự hào cho nhà trường trong suốt 33 năm cô công tác tại trường kể từ năm 1985 đến nay, thông qua kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi, kết quả thi hết kỳ, hết năm học của học sinh do cô phụ trách...

Quan trọng hơn, tinh thần yêu nghề, trách nhiệm cao trong công tác, sự ham học hỏi, không ngừng sáng tạo của cô đã trở thành tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người, xứng đáng để cán bộ, giáo viên và học sinh của trường noi theo.



*Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Giáo viên lớp 3A
– Trường TH Nguyễn Trãi*

Tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm năm 1983, với mong muốn được trau dồi thêm nghiệp vụ sư phạm, cô đã tiếp tục học lên Cao đẳng Sư Phạm Hà Nội năm 2000. Trong suốt 33 năm công tác trong nghề giáo, cũng là ngần ấy thời gian cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt gắn bó với mái trường Trường Tiểu

học Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân- Hà Nội), đem hết tài năng và tâm huyết của mình vun đắp cho sự nghiệp trồng người.

Cô tâm sự: “Ai cũng có giai đoạn đầu khi mới bước chân vào nghề. Thời gian đầu mới đi dạy, tôi cũng gặp những bỡ ngỡ không thể tránh khỏi, nhưng bằng nghị lực bản thân và nhất là niềm tin yêu với nghề, tôi luôn phấn đấu, nỗ lực, rèn luyện, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm, để mỗi khi đứng trên bục giảng có thể đem hết kiến thức truyền đạt cho các em học sinh”.

Quả thực, công việc trọng tâm của người giáo viên chính là những giờ lên lớp. Cô giáo Minh Nguyệt luôn tâm niệm làm thế nào để có những giờ học hay, thu hút được sự hứng thú say mê học tập của học sinh. Tuỳ theo trình độ của học sinh mà mình nghiên cứu tìm ra những phương thức dạy học phù hợp, làm cho tiết học sinh động hơn, giàu tính sáng tạo, giúp học sinh học và nhớ nội dung bài tốt và lâu hơn.

Cũng nhờ sự ham học hỏi, luôn tự trau dồi kiến thức nghề nghiệp cộng với niềm đam mê, sự tìm tòi sáng tạo và tâm lòng tất cả vì học sinh thân yêu của mình mà cô đã thu được nhiều kết quả đáng trân trọng:

- Nhiều năm liền cô là Giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp Quận.
- Giáo viên Giỏi việc nước, đảm việc nhà 3 năm liền từ năm 2000 đến năm 2003 của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân và Liên đoàn Lao động Thành phố tặng.
- 2 Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp Thành phố.
- Lớp do cô chủ nhiệm nhiều năm liền đạt lớp Tiên tiến xuất sắc và Chi đội mạnh xuất sắc.
- Năm 2004 cô được tặng giấy khen về thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp Quận.

Cô giáo Minh Nguyệt là một giáo viên tận tụy, đầy kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đó cũng là lý do mà nhiều năm nay lớp do cô Minh Nguyệt phụ trách, học sinh đều đạt được nhiều thành tích cao trong các kì thi cấp trường và cấp Quận.

- Năm học 2017 - 2018 lớp 3A do cô chủ nhiệm đã có những tích như:
 - + 1 học sinh đạt giải nhất thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi
 - + 3 học sinh đạt giải cờ tướng cấp Quận
 - + 5 học sinh đạt giải thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng cấp Trường và Quận
 - + 13 học sinh đạt giải thi giải Toán bằng Tiếng Việt qua mạng cấp Trường và Quận
 - + Lớp đạt lớp Tiên tiến xuất sắc và Chi đội mạnh xuất sắc
- Năm học 2017 - 2018 lớp 3A do cô chủ nhiệm đã đạt những thành tích như:
 - +1 học sinh đạt giải ba cờ tướng cấp Quận
 - + 1 học sinh đạt giải Nhất, 1 học sinh đạt giải Nhì, 1 học sinh đạt Ba cờ tướng cấp Trường
 - + HKI lớp đạt lớp Tiên tiến xuất sắc



Cô Minh Nguyệt say mê giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho học sinh

Trong giảng dạy, ngoài việc truyền đạt kiến thức bộ môn, cô giáo Minh Nguyệt còn là một trong những giáo viên tích cực nhất trong việc liên hệ thực

tiền, dạy cho học trò về kinh nghiệm sống làm người, nhất là lòng ghép nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cho học sinh của mình, giúp các em có ý thức hơn trong việc học tập và trưởng thành trong cuộc sống sau này.



Lớp 3A trong ngày kết nạp Đội 26-3-2018

Cùng với nhà trường, cô và tập thể cán bộ, giáo viên còn tổ chức nhiều chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học, tìm ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của ngành. Cô luôn dành hết tâm huyết cho nghề nghiệp, được đồng nghiệp mến phục và học sinh tin yêu.



Cô luôn gần gũi, quan tâm tới tập thể học sinh lớp 3A của mình

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cô Minh Nguyệt còn rất tích cực tham gia nhiều hoạt động phong trào và các hoạt động trong công tác chủ nhiệm, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh như: Hội vui học tập, làm thiệp chào mừng các ngày lễ 20 - 10, 8 - 3....; thi văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn như 20 - 11, 26 - 3... hay hướng dẫn học sinh tiết mục văn nghệ múa hát ca ngợi công ơn Bác Hồ phục vụ cho biểu diễn văn nghệ giờ sinh hoạt dưới cờ; cô là một giáo viên tích cực tham gia công tác chăm sóc cũng như hướng dẫn học sinh cách trồng và chăm sóc công trình măng non của lớp cô chủ nhiệm cũng như của khối 3.



Cô Minh Nguyệt tham gia hướng dẫn học sinh chăm sóc CT măng non



Cô Minh Nguyệt tham gia hướng dẫn học sinh thu hoạch CT măng non

Ở trường, cô Minh Nguyệt không chỉ là người đồng nghiệp đầy trách nhiệm mà còn là người thầy, người cô tận tình với học trò và các đồng nghiệp trẻ tuổi. Với kinh nghiệm trong nghề của một người đi trước, cô luôn giúp đỡ, chỉ bảo tận tình cho những giáo viên trẻ còn bỡ ngỡ trong nghề. Tôi thật may mắn khi được là đồng nghiệp của cô. Tôi đã học tập được nhiều từ cách làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận và chu đáo của cô. Cô quan tâm và hay giúp đỡ mọi người. Thấy cô giáo trong trường ai có việc vui hay buồn thì cô đều chia sẻ, giúp đỡ. Có những giáo viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm cô không ngần ngại chỉ bảo tận tình cho họ. Cô không chỉ quan tâm tới các thầy cô giáo mà còn rất quan tâm đến học sinh. Có lần, cô còn trích một phần lương của mình để mua đồ dùng, sách vở cho các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt khó, có thành tích cao trong học tập. Đó chính là động lực lớn để các em vươn xa hơn để chạm tới ước mơ của mình. Những việc làm của cô giúp chúng tôi hiểu rằng cần phải biết đồng cảm chia sẻ với những người kém may mắn quanh mình.

Giỏi việc ở trường, ở nhà cô là một người mẹ, người vợ đảm đang, có ý thức trách nhiệm xây dựng hạnh phúc gia đình. Cô nuôi dạy 2 con chăm ngoan, học giỏi. Cô Minh Nguyệt cho rằng đối với người phụ nữ, để có được thành công trong công việc, ngoài sự say mê, nhiệt huyết còn cần có sự thông cảm và chia sẻ từ người thân, gia đình. Đó chính là động lực để giúp cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học, đồng thời vẫn toàn vẹn công việc gia đình.

Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của bản thân đã giúp cô vượt qua nhiều khó khăn, cùng với tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hơn 33 năm đứng trên bục giảng, gắn bó với nghề giáo, thực hiện sứ mệnh trồng người, những đóng góp của cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt thật đáng trân trọng. Tôi luôn khâm phục và kính trọng, yêu thương cô, người cô, người đồng nghiệp kính trọng của tôi.

*Lê Thanh Huyền – Giáo viên chủ nhiệm lớp 3D
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi*